

# Cao Bằng: Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM

03:33 25/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng tăng cường tuyên truyền đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền tính ưu việt của việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.**



*BHXH tỉnh Cao Bằng khuyến khích người dân hưởng nhận thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng.*

Bên cạnh hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, việc nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, TCTN qua tài khoản ngân hàng đã dần trở thành quen thuộc đối với nhiều đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh. Ông Nông Văn Chu, 63 tuổi, xóm 3 Bế Triều, thị trấn Nước Hai (Hòa An)

tỉnh Cao Bằng chia sẻ: Mỗi tháng đến thời điểm lĩnh lương hưu, tôi chỉ cần mang thẻ ra cây ATM gần nhà để rút tiền. Nếu chưa có nhu cầu sử dụng ngay số tiền vẫn giữ trong tài khoản sẽ được tính lãi. Đây thực sự là một dịch vụ mang lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng.

Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN qua tài khoản ATM được nhận tiền nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 vừa qua, việc chi trả qua tài khoản thẻ ATM đã giúp người hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, đảm bảo an toàn và giãn cách xã hội. Mặt khác, đối với việc thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động thông qua tài khoản ATM của cá nhân người lao động sẽ góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả tiền cho người lao động.

Để thu hút số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN qua tài khoản ATM, BHXH tỉnh Cao Bằng chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động kê khai số tài khoản ngân hàng khi lập hồ sơ hưởng TCTN hoặc hướng dẫn mở tài khoản ATM để chi trả TCTN qua tài khoản thẻ ATM, hướng tới việc chi trả chế độ TCTN hoàn toàn qua tài khoản cá nhân.

Định kỳ hằng tháng tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN, cơ quan BHXH phối hợp với bưu điện cùng cấp tăng cường vận động người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ hình thức nhận tiền mặt sang hình thức nhận qua tài khoản, tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng thương mại được tiếp cận tại các điểm chi trả để vận động người hưởng mở tài khoản và phát hành thẻ ATM, đảm bảo mọi quyền lợi, chính sách tối ưu cho người hưởng.

BHXH tập trung vận động, phát triển tối đa số lượng người nhận qua tài khoản đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, người ở các khu vực đô thị hoặc trong độ tuổi từ 55 - 65 tuổi, người hưởng các chế độ BHXH một lần, TCTN. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH và cơ quan bưu điện, ngân hàng. Tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng thương mại tiếp cận người hưởng, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tiện ích cho người sử dụng thẻ ATM.

Với những nỗ lực của ngành BHXH, đến ngày 31/5/2023, số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản ATM tại khu vực đô thị là 6.389 người, đạt 39%, vượt 1% so với năm 2022, bằng chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2023; tỷ lệ người hưởng TCTN tại khu vực đô thị qua tài khoản ATM là 100%, vượt 5% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; số người nhận các chế độ

BHXH một lần tại khu vực đô thị qua tài khoản ATM là 362 người, đạt 56%, tuy nhiên vẫn thấp hơn 8% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH khi được vận động nhận qua tài khoản ATM đều nêu lý do ngại thao tác sử dụng trên máy ATM, người cao tuổi khó sử dụng thẻ ATM, sức khỏe yếu không thể đi rút tiền...

Do vậy, nhiều người vẫn chọn hình thức nhận tiền mặt qua Bưu điện văn hóa xã. Bên cạnh đó, do thói quen sử dụng tiền mặt của người hưởng và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt chưa được phổ biến rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh. Hiện nay, hầu hết các cây ATM của ngân hàng chỉ ở Thành phố và các thị trấn với số lượng còn hạn chế, gây khó khăn cho người sử dụng thẻ ATM...

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng Lục Thị Việt Hằng cho biết: Để hoàn thành các chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua thẻ ATM khu vực đô thị năm 2023, BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền cụ thể với các đơn vị liên quan; vận động người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ hình thức nhận tiền mặt chuyển sang nhận qua tài khoản. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại tiếp cận tại các điểm chi trả để vận động người hưởng để mở tài khoản, phát hành thẻ ATM miễn phí và đảm bảo mọi quyền lợi, chính sách tối ưu cho người hưởng qua thẻ ATM.

Tập trung phát triển tối đa người nhận qua tài khoản tại nhóm đối tượng tiềm năng như: đối với người hưởng chế độ BHXH hằng tháng, tập trung vào nhóm người hưởng dưới 65 tuổi, đặc biệt là người hưởng mới, người hưởng cao tuổi có ủy quyền cho người thân lĩnh thay; vận động, khuyến khích người hưởng BHXH một lần, TCTN ngay từ khi lập hồ sơ hưởng. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH và bưu điện, ngân hàng để phối hợp tuyên truyền, vận động người hưởng các chế độ BHXH qua phương tiện không dùng tiền mặt một cách hiệu quả nhất.

**Lê Bình**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/cao-bang-day-manh-chi-tra-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-qua-the-atm>